

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๔๙๐๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๖๒๔

ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มีมติเห็นชอบให้เปิดระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อนำเข้าข้อมูลกำลังพลเพิ่มเติมได้ โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งรายชื่อให้ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และแจ้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลส่งรายชื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบทะเบียน กำลังพล ได้ทันภายในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอแจ้งให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั้งที่ปฏิบัติงานโดยตรงและสนับสนุน/เกื้อกูล การปฏิบัติงานให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ (ศอ.ปส.จ.แพร่) และขอให้ อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดภายใต้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำหรับเทศบาลเมืองแพร่ขอให้ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอำเภอเมืองแพร่ตามแนวทางภายในกำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ **ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน**

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น **ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่**

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงาน นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ๐๘-๑๖๐๒-๒๔๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๖๒๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ ๔๑๗๙
วันที่ 15 พ.ย. 2562
เวลา 11.06 น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอ.ปส.มท.)/ว ๖๘๑๔
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๓๓๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำอธิบายตามคู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (User's Manual)
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนคร/เมือง/ตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา (ศป.ปส.อปท.) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มีมติเห็นชอบให้เปิดระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เพื่อนำเข้าข้อมูลกำลังพล เพิ่มเติมได้ โดยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งรายชื่อให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และแจ้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลส่งรายชื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบทะเบียนกำลังพล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในกรณีนี้ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลกำลังพลดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั้งที่ปฏิบัติงานโดยตรงและสนับสนุน/เกี่ยวเนื่องการปฏิบัติงานให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และแจ้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนคร/เมือง/ตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ

/ภายในวันศุกร์ที่ ...

ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ นำเข้าข้อมูลในระบบทะเบียนกำลังพลได้ทัน ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๓ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๓
ผู้ประสานงาน นายเอกพล รัตนนารถ โทร ๐๘๒-๒๒๑๗๕๐๗

คำอธิบาย
ตามคู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (User's Manual)

๑. ประเภทเจ้าหน้าที่รัฐ

๑.๑ ข้าราชการประจำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยวิธีการแข่งขันด้วยการสอบคัดเลือกจากบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายระเบียบข้าราชการประเภทนั้นกำหนดไว้แล้วประเมินโดยการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๑.๒ ลูกจ้างประจำ หมายถึง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

๒. คำนียามประเภทกำลังพล

๒.๑ ประเภทโดยตรง หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรงโดยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง หรือเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒ ประเภทเกื้อกูล หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีภารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรง แต่มีภารกิจที่เกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านยาเสพติดเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ

๓. ภารกิจ หมายถึง ภารกิจที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัดรักษา และด้านบริหารจัดการ หากรับผิดชอบหลายภารกิจให้เรียงลำดับภารกิจหลักไปภารกิจรอง

หมายเหตุ : กำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบภารกิจด้านยาเสพติดโดยตรง ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่งาน ป.ป.ส. และ/หรือ เป็นผู้สนับสนุนภารกิจด้านยาเสพติดทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานยาเสพติดเป็นครั้งคราว (มีคำสั่ง และ/หรือ มอบหมายด้วยวาจา) ซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านยาเสพติด ได้แก่ ชุดปฏิบัติการจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน และแนวเขตติดต่อระหว่างพื้นที่ ตลอดจนการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE การดำเนินงานในสถานประกอบการ/สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม การจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณ (การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) การรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด การติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ งานด้านการพัฒนาทางเลือกที่ส่งผลกระทบต่อ การแก้ไขปัญหายาเสพติด งานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลการสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การออกแบบและก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำที่ไม่ได้มีภารกิจงานด้านยาเสพติดโดยตรง แต่มีภารกิจเกื้อกูล หรือสนับสนุนต่อการปราบปราม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม รวมทั้ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีภารกิจเกื้อกูลหรือมีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านยาเสพติดในทุกมิติของพื้นที่ในระดับท้องถิ่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ให้ถือว่าเป็นกำลังพลประเภทเกื้อกูล สามารถบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้